



ความช่วยเหลือจากรัฐก็จะถูกตัดสิทธิ์ ส่วนของ  
ไทยกำลังมีปัญหาคณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะ  
ดำเนินการอย่างไร

### นายแบงก์ชี้กระตุ้นศก.แค่0.05%

นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่  
ผู้บริหารสูงสุดศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ  
(อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า  
มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่  
ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน  
11.4 ล้านคน จำนวน 500 บาทต่อคนของรัฐบาล  
หรือคิดเป็นเม็ดเงิน 7,250 ล้านบาทนั้น มองว่า  
เป็นเม็ดเงินที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้  
กับผู้มีรายได้น้อย แต่หากมองในแง่การกระตุ้น  
เศรษฐกิจอาจจะมีผลไม่มากนัก เพราะเม็ดเงิน  
ดังกล่าวคิดเป็น 0.05% ของอัตราการขยายตัว  
เศรษฐกิจ (จีดีพี)

นายยรรยงกล่าวว่า การให้เงินในครั้งนี้  
เป็นการให้เงินช่วยเหลือ ซึ่งแม้ว่าผู้มีรายได้น้อย  
จะไม่ได้ใช้เงินทันทีก็ยังไม่บัตรได้โดยที่ไม่  
โดนตัดยอด จากเดิมที่รัฐให้เงินช่วยเหลือเพื่อ  
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้า หรือร้าน  
ในรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ แต่ละเดือน  
หากไม่ใช้ก็จะไม่มีการสะสมทบยอดไปในเดือน  
ต่อไป ทั้งนี้ การที่สามารถลดเงินเพื่อนำไปใช้จ่าย  
ได้ประเมินว่าจะช่วยกระจายการจับจ่ายเม็ดเงิน  
ไปในหลายธุรกิจมากขึ้น เพราะสามารถนำไปใช้  
จ่ายตามความต้องการ

### กลีกรมองรัฐแจกเงินถูกจังหวะ

นายเชาว์ ภั่งชน กรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัย  
กลีกรไทย กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ของรัฐบาล ขณะนี้ออกมาได้ถูกจังหวะ มอง  
ว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นใน  
ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องต้นปี 2562 เป็นแรงส่ง  
เศรษฐกิจที่พุงการขยายตัวต่อไปได้ โดยแม้ว่า  
อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ช่วงครึ่งปี  
แรก 2561 จะขยายตัวได้สูงถึง 4.8% แต่ช่วง  
ไตรมาส 3/2561 ขยายตัวชะลอลงมาที่ 3.3%  
ซึ่งช่วงไตรมาสที่ 4/2561 ศูนย์วิจัยกลีกรไทย  
คาดขยายตัวได้กว่า 4% ทำให้จีดีพีปี 2561  
ขยายตัวที่ 4.3%

นายเชาว์กล่าวว่า มาตรการที่ออกมามีความ  
เจาะจงและให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมาก  
ขึ้น ทั้งการให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 500  
บาท ที่ให้สิทธิผู้มีรายได้น้อยในการนำเงินไปใช้  
ตามความต้องการ คาดว่าบางส่วนอาจจะนำไป  
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้มีรายได้น้อยมี  
อยู่ หรือบางส่วนอาจจะนำไปใช้จ่ายบริโภคเพิ่ม  
เติม ส่วนข้อช่วยชาติจำกัดการซื้อสินค้าที่  
เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร คือ ยางรถยนต์ และ  
คาดว่าจะช่วยการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นหาก  
มีการซื้อสินค้าโอท็อป เป็นต้น นอกจากนี้จะมี  
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ช่วงเทศกาลตรุษ  
จีน 2562 โดยจะมีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต)  
5% ให้กับประชาชนทั่วไปชำระค่าสินค้าและ  
บริการด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่องรับชำระเงิน  
อิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ด้วย

### เงินแจกคนจนตันยอดโต5-10%

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคม  
ค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวว่า ขณะที่กำลังซื้อทั่วไป  
ซึกคักจาก 2 ส่วนคือ เงินแจกผู้มีรายได้น้อย  
500 บาท และเงินโบนัสของบริษัทและห้างร้าน  
ที่จ่ายให้พนักงาน ส่วนตามห้างสรรพสินค้าเชื่อ  
ว่าจะเริ่มซึกคักตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม เพื่อ  
การเลี้ยงส่งสรรค์และมอบเป็นของขวัญ ก่อน  
จะหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่  
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ถึงสัปดาห์แรกเดือน  
มกราคม ซึ่งจะทำให้ช่วง 2 สัปดาห์ก่อนปีใหม่  
ยอดขายโต 5-10%

นายสมชายกล่าวว่า แต่วิตกว่าหลังจากนี้  
กำลังซื้อประชาชนจะมีเหลือเท่าไร บวกกับแนว  
โน้มการเข้มงวดของภาครัฐต่อการจัดเก็บภาษี  
และการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เช่น  
ธนาคารเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมหน้าเคาน์เตอร์  
10 บาทต่อ 10,000 บาท เป็นต้น อีกทั้งการรอ  
ผลการเลือกตั้ง จะส่งผลทางจิตวิทยาการใช้จ่าย  
เงินระงับและกระทบต่อการใช้จ่ายใช้สอยของ  
ประชาชน อยากฝากให้รัฐบาลใหม่เร่งช่วยสร้าง  
ผู้ค้ารายย่อยและสร้างผู้ค้ารายเล็กเพื่อประคอง  
เศรษฐกิจฐานราก เช่น ออกมาตรการปลอดภาษี  
5 ปีสำหรับธุรกิจใหม่ และลด 50% ในระยะ

ต่อไป จนกว่าธุรกิจจะเข้มแข็งและแข่งขันได้กับ  
รายใหญ่และธุรกิจต่างประเทศ

### แท่งคเงิน500บาทจนเครื่องเสีย

ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ อ.เชียงคำ  
จ.พะเยา วันนี้เป็นวันที่ 4 ที่ชาวบ้านทยอยมากด  
เงิน ส่วนที่สาขาหน้าโรงเรียนพระนั่งดิน ต.เวียง-  
เชียงคำ รวมถึงสำนักงานในตัวอำเภอเชียงคำ  
ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมีตู้กดเงินอยู่ 4 ตู้ ปรากฏว่าตู้ที่  
1-2 เจ้าหน้าที่เขียนกระดาษติดไว้ว่า แบงก์  
500-100 หมด จึงเหลือตู้ที่กดเงินได้เพียงตู้เดียว  
ด้านชาวบ้านที่มาใช้บริการตู้กดเงินตั้งแต่ช่วงเช้า

จนถึงบ่าย ปรากฏว่าตู้กดเงินร้อนจนเครื่องเสีย  
ใช้งานไม่ได้ จึงต้องสลายตัวกันกลับเพื่อมาใช้  
บริการกดเงินในวันถัดไป

จากการสอบถามแม่อยู่ค้า วรราชฎร ชาว  
บ้านในพื้นที่ ต.ฝายกวาง-เชียงคำ กล่าวว่า  
รัฐบาลแจกเงินชาวบ้านเป็นเรื่องดี เหมาะสำหรับ  
คนจน สามารถนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  
วัน อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน  
ครัวเรือน

ด้านนายสุพัฒน์ สังเกตการณ์ ผจก.ธนาคาร  
กรุงไทย สาขาเชียงคำ จ.พะเยา กล่าวว่า ปัญหา  
ที่พบในการกดเงินบัตรประชาชนที่ผ่านมาก็คือ  
เครื่องกดเงินทำงานหนักไม่ได้พักจึงเกิดความ  
ร้อนกับตัวเครื่อง ทำให้เครื่องเสีย อย่างไรก็ตาม  
ขอให้ประชาชนใจเย็นๆ ทยอยกันมากด  
เงิน ส่วนผู้สูงอายุได้จัดเตรียม จนท.คอยบริการ  
ที่ตู้กดเงินไว้แล้ว